

Số: 487/ĐLYK-KD

Yên Khánh, ngày 3 tháng 10 năm 2023

V/v thay đổi lịch ghi chỉ số công tơ

Kính gửi: UBND huyện Yên Khánh

Căn cứ văn bản số 18/ĐTĐL-GP ngày 07/01/2022 của Cục Điều tiết điện lực - Bộ Công Thương về việc ý kiến về kế hoạch dịch chuyển lịch ghi chỉ số công tơ;

Căn cứ văn bản số 3526/BTC-TCT ngày 18/4/2022 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc xác định doanh thu khi thay đổi lịch ghi chỉ số công tơ;

Căn cứ thông tư 09/2023/TT-BCT ngày 21/4/2023 của Bộ Công thương về thực hiện giá điện;

Thực hiện công văn số 5487/EVN-KD ngày 18/9/2023 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam; công văn số 4290/EVNNPC-KD ngày 16/9/2023 của Tổng công ty Điện lực miền Bắc V/v triển khai thực hiện thay đổi lịch ghi chỉ số công tơ.

Căn cứ công văn số 2131/PCNB-KD ngày 27/9/2023 của Công ty TNHH MTV Điện lực Ninh Bình về việc triển khai ký thỏa thuận và thay đổi ngày GCS các khách hàng về những ngày cuối tháng.

Theo lộ trình của Tập đoàn Điện lực Việt Nam, đến năm 2025 sẽ thực hiện ghi chỉ số công tơ vào ngày cuối tháng đối với tất cả khách hàng. Hoạt động này nhằm từng bước nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng, tiến tới chuyển đổi số và tạo điều kiện cho khách hàng thuận tiện trong việc giám sát và theo dõi lịch ghi chỉ số công tơ điện hàng tháng. Việc thay đổi lịch ghi chỉ số hỗ trợ khách hàng thuận tiện giám sát điện năng tiêu thụ hàng tháng, chủ động trong việc thanh toán tiền điện đồng thời giúp ngành điện thực đúng nguyên tắc hạch toán doanh thu phù hợp với chi phí.

Điện lực Yên Khánh trân trọng báo cáo về lộ trình thay đổi lịch ghi chỉ số công tơ về những ngày cuối tháng như sau:

+ Bắt đầu từ tháng 10/2023, Điện lực Yên Khánh tổ chức triển khai đồng loạt ký thỏa thuận với khách hàng sử dụng điện trên địa bàn huyện Yên Khánh, đồng thời thay đổi ngày ghi chỉ số chính thức vào kỳ hóa đơn tiếp theo sau khi đã ký thỏa thuận và thông báo cho khách hàng.

+ Khi thay đổi lịch ghi chỉ số như trên, hoá đơn tiền điện sẽ được ghi nhận, tính toán theo số ngày sử dụng điện thực tế của khách hàng, đối với khách hàng mua điện sinh hoạt sẽ thực hiện tính toán theo quy định tại khoản 5, điều 1, Thông tư số 09/2023/TT-BCT ngày 21/4/2023 của Bộ Công thương như sau: *“Trường hợp cấp điện mới cho mục đích sinh hoạt, thay đổi chủ thể hợp đồng mua bán điện, chấm dứt hợp đồng mua bán điện, thay đổi ngày ghi chỉ số công*



tơ ấn định trên cơ sở thoả thuận với khách hàng sử dụng điện thì mức sử dụng điện của từng bậc được điều chỉnh theo ngày thực tế của kỳ ghi chỉ số công tơ đó.”. Như vậy, trong tháng thay đổi lịch ghi chỉ số, định mức sinh hoạt bậc thang của khách hàng sẽ được tính thêm tương ứng với số ngày thay đổi theo đúng quy định.

+ Căn cứ trên cơ sở những ngày GCS mới, Điện Lực cũng thực hiện thay đổi ngày thu tiền điện cho phù hợp và thực hiện tuyên truyền, phổ biến tới bà con nhân dân nắm được lịch GCS và lịch thu tiền điện mới để thực hiện thanh toán cho đúng thời hạn.

Vậy, Điện lực Yên Khánh trân trọng thông báo. Đồng thời kính đề nghị UBND các xã và thị trấn chỉ đạo các cấp chính quyền, ban, ngành có liên quan tạo điều kiện phối hợp, giúp đỡ trong công tác tuyên truyền đến người dân trên địa bàn được biết.

Điện lực Yên Khánh rất mong nhận được sự quan tâm, chỉ đạo của các cấp chính quyền để Điện lực hoàn thành nhiệm vụ được giao./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, KD.

TL. Chủ tịch, VP phó tổ chuyên 15/10/2011

[Handwritten signature]

GIÁM ĐỐC



Đương Duy Kiệm

